



ประกาศสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
เรื่อง การปรับปรุงแบบการจัดการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (ฉบับที่ ๑๙)
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-๑๙)ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ การแพร่ระบาดสายพันธุ์ omicron (โอไมครอน หรือ โอไมครอน ปัจจุบันแพร่ระบาดรวดเร็วและรุนแรงเป็นวงกว้างและเนื่องด้วยการเดินทางกลับภูมิลำเนาของบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือญาติที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทำให้การควบคุมการแพร่ระบาดในเขตพื้นที่ เขตบริการของศพต.อบต.นาโพธิ์และตามภูมิลำเนาของเด็กเป็นไปอย่างยากลำบาก อาจเป็นสาเหตุของการแพร่ระบาดในชุมชนได้ เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสดังกล่าว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรมีการปรับปรุงแบบการจัดการเรียนการสอนของเด็ก ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของเด็ก ครู บุคลากร ผู้ปกครองและชุมชน จึงกำหนดมาตรการการจัดการเรียนการสอน ดังนี้

๑. งดการจัดการเรียนการสอนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบ on – site ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้เด็กเรียนด้วยวิธีการสอน on- hand, On-line, on-demand (เด็กไม่ต้องมาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์)
๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์เปิดเรียนแบบ on – site โดยให้เด็กมาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
๓. อนึ่งตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถ้าหากเด็กมีอาการเป็นไข้ คัดจมูก น้ำมูกไหล เจ็บคอ ไอ จาม ให้หยุดเรียน on – site และเรียน on – hand, On-line, on-demand ไปก่อนจนกว่าเด็กจะหายดีเป็นปกติ

๔. ให้ครู บุคลากร มาปฏิบัติหน้าที่ราชการตามปกติและปฏิบัติตามมาตรการฯ (Social - Distancing) ภายในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อย่างเคร่งครัด

๕. ขอความร่วมมือเด็ก ผู้ปกครองเด็ก ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษางดเว้นจากการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง และกรณีบุคคลในครอบครัวเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงหรือมาจากพื้นที่เสี่ยง ขอให้มีการแจ้งประสานกับทางและ อสม. หรือผู้นำชุมชนในพื้นที่ที่ตนอาศัยอยู่เพื่อดำเนินการตามมาตรการฯ ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ) 

(นายไสว พลสม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์